



บทที่ 428
ลูกปลาพันกว่าตัว

ข้าแต่พระเป็นเจ้า คริสตชนทุกคนทราบและคุ้นเคยกับเรื่องราวอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงทำให้ขนมปังห้าก้อน กับปลาสองตัว เป็นอาหารพอเพียง ในการเลี้ยงผู้คนเป็นพันคน แต่สิ่งที่ลูกจะเขียนถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในวันนี้ ไม่มีขนมปัง แต่เป็นเรื่องราวของลูกปลาพันกว่าตัว ที่พระองค์ประทานให้แก่ลูก และแม้ว่าจะเป็นเรื่องตามธรรมชาติ สำหรับลูกแล้ว ประสบการณ์นี้เป็นพระพรโดยตรงที่พระองค์ประทานให้แก่ลูกด้วยความเชื่อความศรัทธาของลูก ลูกจึงขอเขียนบทสวดบทนี้ถวายแด่พระองค์ ด้วยความกตัญญูและด้วยความสำนึกในพระคุณอย่างสูงสุด พระเจ้าข้า 🙏

ในบริเวณบ้านของลูก ลูกได้สร้างบ่อปลาคาร์พ ได้ถ้าแม่พระ และตอนเช้ามาอยู่ ลูกได้ซื้อปลาคาร์พทั้งหมด 8 ตัว ปรากฏว่าภายในไม่ถึงปี มีลูกปลาคาร์พเกิดขึ้นในบ่อปลาถึง 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งโดยเฉพาะครั้งแรก ได้สร้างความตื่นเต้นและดีใจแก่ลูกและลูกๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะเพื่อนๆ ที่เลี้ยงปลาคาร์พต่างบอกว่าพวกเขาเลี้ยงมาตั้งนาน ไม่เห็นมีลูกปลาเกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงเลย และภายในปีเศษ จำนวนประชากรปลาคาร์พในบ่อปลาของลูกได้เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า 😊😊😊😊

บ่อปลาที่ดูใหญ่ในตอนแรก ดูแคบลงถนัดใจ เมื่อลูกปลาเหล่านั้นค่อยๆ โตขึ้น แล้วก็ไม่มีแม่ปลาตัวไหนตั้งไข่หรือออกลูกปลาในปีต่อๆ มาอีกเลย

ต่อมา ลูกสังเกตเห็นมีแม่ปลาตั้งไข่อีก ลูกดีใจมาก แต่...ปรากฏว่าแม่ปลาทุกตัวที่ตั้งไข่หลังจากนั้นตายทุกตัว ปีที่แล้วมีแม่ปลาตั้งไข่อีกจนท้องบ่อเริ่ม 2 ตัว ลูกกังวลใจมาก กลัวแม่ปลาจะตายอีก เพราะเสียแม่ปลาไป 4 ตัวแล้ว ทำอย่างไรดี ลูกปรึกษาพ่อค้าขายปลาเพื่อขอความรู้ ก็ทราบมาว่าถ้าแม่ปลาคาร์พตั้งไข่แต่อกไข่มาไม่ได้ มันก็จะตาย เรียกว่าเป็นอาการของไข่หิน ถ้าไม่มีวิธีใดจะช่วยมันได้ไหม คำตอบคือไม่มี ทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมชาติ

ลูกกังวลใจมาก ทำไงดีล่ะ ลูกไม่อยากเห็นแม่ปลาต้องตายเพราะการตั้งไข่อีก พ่อค้าปลาก็ช่วยไม่ได้ ...

ลูกเริ่มสวดภาวนาขอแม่พระ เพราะบ่อปลาอยู่ใต้ถ้าแม่พระที่ลูกไปสวดส่ายประจำทุกคืน ลูกสวดภาวนาด้วยความเชื่อความศรัทธาและความหวัง ทุกวันแม่ปลาก็ยังว่ายอย่างมีความสุข แม้ท้องจะใหญ่บ่อเริ่มทั้งสองตัว ลูกคิดว่าแม่พระคือพระแม่ของมนุษย์ทุกคนและเราซึ่งเป็นลูกก็น่าที่จะสวดขอทุกเรื่องจากพระมารดาของปวงมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม 😊

เวลาผ่านไป ... แม่ปลาก็ยังไม่ตาย แต่มันก็ยังไม้ออกไข่สักที ลูกตัดสินใจสวดขอจากพระเยซูเจ้าด้วยเพิ่มเติมจากการสวดขอจากแม่พระ โดยสวดทูลต่อพระองค์ว่า "...แม่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก แต่ลูกสวดทูลขอพระองค์ ขอโปรดอย่าให้แม่ปลาต้องตายเพราะการตั้งไข่อีกเลย ... พระเจ้าข้า" เป็นการสวดภาวนาจากใจด้วยความบริสุทธิ์ใจของเด็กๆ



เพียงสองวันผ่านไป วันนั้นเป็นวันหยุด ลูกตื่นสาย ยังไม่ทันลุกจากเตียงเลย ลูกสาวโทรศัพท์ขึ้นไปส่งข่าวว่าแม่ปลาออกไขมาแล้ว เยอะมากติดตามสาหร่ายเทียมที่ลูกไปวางไว้ตามคำแนะนำของเพื่อนผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงปลาคาร์พ

ลูกกระโดดขึ้นจากเตียง ตรงดิ่งไปยังบ่อปลา พลันสั่งให้แม่บ้านรีบไปนำภาชนะคือกอลมะงมาใส่ไขปลา ปรากฏว่าได้ 4 กอลมะงเต็มๆ ไขปลาแน่นชนิดไปหมด 2-3 วันต่อมา ลูกปลาค่อยๆ โผล่ออกมาในน้ำแทนไขปลาเหล่านั้น โอ้โฮ! นับดูด้วยตาเปล่าคงมีลูกปลาประมาณพันเศษ 😊😊😊😊😊

ลูกสวดขอบพระคุณพระแม่ด้วยสิ้นสุดจิตใจและขึ้นไปยังห้องพระกราบขอบพระคุณพระเยซูเจ้าด้วยความกตัญญูอย่างที่สุด แม้กระทั่งในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ พระองค์ก็ยังทรงประทานพระพรให้แก่ผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาอย่างสิ้นสุดจิตใจอย่างลูก ในใจลูกเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี ความสุข และความกตัญญูจนล้นปรี่หัวใจ

ได้โครงการธุรกิจยังไม่ดีใจเท่าได้ลูกปลาพันกว่าตัวนี้เลย โอ้โฮ! ดีใจสุดๆ ขอบพระคุณพระเยซูเจ้าสุดๆ ขอบพระคุณแม่พระสุดๆ 🙏🙏🙏

จากวันที่แม่ปลาทั้งสองตัวออกไขมาเป็นพันฟอง ซึ่งเป็นวันก่อนคริสต์มาส 2020 จนถึงวันนี้ กิจวัตรประจำวันของลูกทุกวันตอนเช้าหลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ ต้องไปดูลูกปลา และลูกก็ได้ค่อยๆ เรียนรู้วิธีอนุบาลลูกปลาคาร์พในเวลาเดียวกัน ลูกก็ต้องประกาศหาผู้อุปการะเลี้ยงดู 😊 ลูกปลาเหล่านี้จากบรรดาเพื่อนๆ เพราะลูกปลามันมากมายเหลือเกิน 😊

ขณะที่ลูกกำลังเขียนบทสวดบทนี้ถวายแด่พระองค์ ลูกปลามีไม่ถึงพันตัวแล้ว แต่จากประสบการณ์นี้ ลูกได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งในด้านความเชื่อและคำพังเพยต่างๆ

ภาษาอังกฤษมีประโยคหนึ่งว่า “The survival of the fittest” หมายความว่า “ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจึงจะรอดได้” มีลูกปลาจำนวนหนึ่งตายไปในช่วง 2 สัปดาห์แรก

ภาษาไทยมีประโยคหนึ่ง “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ไข่เลย มีกอลมะงหนึ่ง มีลูกปลาอยู่ตัวหนึ่งโตขึ้นเร็วกว่าตัวอื่น ลูกเรียกมันว่า “จำฝูง” อยู่มาวันหนึ่ง เจ้าจำฝูงตัวนี้กินพี่น้องมันเรียบหมดเลย เสียตายและสงสารลูกปลาพวกที่ถูกเจ้าจำฝูงตัวนี้กินไป เลยต้องแยกเจ้าพวกที่โตเร็วกว่าเพื่อน เพื่อไม่ให้มันไปกินพี่น้องที่ตัวเล็กกว่ามันอีก 😞

และที่สำคัญที่สุด ลูกได้เรียนรู้ว่า ต่อพระเจ้าแล้ว หากเรามีจิตใจที่ใสซื่อเหมือนเด็กๆ พระองค์จะทรงฟังคำสวดภาวนาทูลขอจากเรา แม้การทูลขอนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยให้แม่ปลาไม่ตาย พระองค์ไม่เพียงแค่ประทานพระพรตามที่ลูกทูลขอ แต่ยังประทานลูกปลาให้แก่ลูกเป็นพันตัว 🙏🙏🙏 ลูกรักพระองค์ที่สุดเลย พระเจ้าข้า

“ท่านที่เป็นพ่อ ถ้าลูกขอปลา จะให้งูแทนปลาหรือ” ลูกา 11:11

อาแมน
ลูกขอพร: อดิคนนหัว

